



ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563

ตามที่ได้มีประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) ลำดับที่ 1 และผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ระดับปริญญาโท) ลำดับที่ 1 ที่เป็นผู้มีเครื่องหมาย (\*\*) หน้าเลขประจำตัวคัดเลือก ต้องได้รับการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาจาก ก.พ. ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง หาก ก.พ. พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการคัดเลือกครั้งนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก นั้น

บัดนี้ กรมศิลปากร ได้รับแจ้งผลการรับรองคุณวุฒิการศึกษาของผู้ได้รับคัดเลือกที่มีเครื่องหมาย (\*\*) หน้าเลขประจำตัวคัดเลือกแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/106 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ประกอบกับความในข้อ 6 ของประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ปรากฏว่าผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) จำนวน 1 ราย และตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ระดับปริญญาโท) จำนวน 1 ราย เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จึงถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการคัดเลือกครั้งนี้ และมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

ดังนั้น กรมศิลปากร จึงขอแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยขอแก้ไขบัญชีรายชื่อหมายเลข 11 ตำแหน่งดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) และบัญชีรายชื่อหมายเลข 13 ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ระดับปริญญาโท) เฉพาะการติดเครื่องหมาย (\*\*) หน้าเลขประจำตัวคัดเลือก โดยให้ใช้บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้แทน นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ดังนี้

1. ตำแหน่งดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) (บัญชีรายชื่อหมายเลข 11)
2. ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ระดับปริญญาโท) (บัญชีรายชื่อหมายเลข 13)

ประกาศ ณ วันที่ 1๘ พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายประทีป เฟื่องตะโก)  
อธิบดีกรมศิลปากร

(บัญชีรายชื่อหมายเลข 11)

ตำแหน่งดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน (ไวโอลิน)

ลำดับที่ได้รับคัดเลือก	เลขประจำตัวคัดเลือก	ชื่อ - นามสกุล
1	1102	นางสาวกุลิสรา แสงจันทร์

8/11/11

(บัญชีรายชื่อหมายเลข 13)

ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ระดับปริญญาโท)

ลำดับที่ได้รับคัดเลือก	เลขประจำตัวคัดเลือก	ชื่อ - นามสกุล
1	1311	นางสาวพัชรา สุขเกษม

พัชรา